

Số: /KH-BCĐ

Lộc Bình, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX Kỳ họp thứ mười bốn: Số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Lộc Bình ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, phòng, ban, ngành của huyện trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tạo sự chủ động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nhận thức và hành động của người đứng đầu đơn vị; thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách, chống thất thu thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế, tự giác kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

2. Yêu cầu

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh và của UBND huyện ngay từ đầu năm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 101,541 tỷ đồng.

Thực hiện các giải pháp để tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống nợ đọng thuế, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, tài chính, UBND các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng trong công tác chống thất thu NSNN, thu hồi nợ đọng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế.

Trong quá trình thực hiện kết hợp rà soát cải cách thủ tục hành chính, tham mưu UBND huyện và các cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, cố tình chây ì nợ đọng thuế, lập hồ sơ chuyên cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đôn đốc thu ngân sách và khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó:

- + Phần đầu cuối quý I thu đạt 30% dự toán;
- + Phần đầu cuối quý II thu đạt 55% dự toán trở lên;
- + Phần đầu cuối quý III thu đạt từ 75% dự toán trở lên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành pháp luật thuế và các khoản thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, thu hồi nợ đọng theo Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo

2.1. Chi cục Thuế khu vực II

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ), có chức năng tham mưu các biện pháp, công tác triển khai thực hiện thu ngân sách Nhà nước. Chủ động phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành, từng xã, thị trấn quản lý đối tượng nộp thuế, doanh thu khai thuế.

Chủ động phối hợp cùng các phòng, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nội dung của Luật Quản lý thuế, các Luật Thuế và văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện kiểm tra người nộp thuế (NNT) mới phát sinh đưa vào quản lý thuế; kiểm tra xem xét doanh thu những trường hợp NNT cố tình gian lận thuế,

trốn thuế; tập trung thu nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp NNT thành lập ra chỉ để mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính; giám sát về thuế những trường hợp có hành vi trốn thuế.

Phối hợp với các ngành là thành viên BCD thu ngân sách và UBND các xã, thị trấn rà soát các nguồn thu và đối chiếu số liệu hộ kinh doanh hiện có để xác định rõ nguồn thu; kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh; rà soát, quản lý chặt chẽ các hộ khoán thuế đảm bảo sát với doanh thu thực tế kinh doanh, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trốn thuế, gây thất thu ngân sách.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Đội Quản lý thị trường số 3, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn... tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý, kiểm soát việc sử dụng hóa đơn điện tử; chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đẩy mạnh công tác chống thất thu NSNN, tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đã ban hành (Chống thất thu trong công tác xây dựng cơ bản; kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; giám sát nhà hàng; chống thất thu trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; chống thất thu đối với hoạt động vận tải và xe máy chuyên dùng; chống thất thu trong hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh karaoke, sản xuất rượu, san lấp mặt bằng, chế biến lâm sản).

Tập trung lực lượng cho công tác quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao; không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm trục lợi, trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hồ sơ gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, đôn đốc người nộp thuế khẩn trương nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay khi kết thúc thời gian gia hạn.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, phân đầu hoàn thành sớm kế hoạch được giao, kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế theo kế hoạch. Truy thu vào NSNN đảm bảo đạt ít nhất 80% số kết luận truy thu và phạt qua kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh,...; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng để thu thập dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra cũng như xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2024 không vượt quá tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách năm mà ngành thuế đề ra (dưới 5%). Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế. Chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định.

Chỉ đạo quyết liệt các Đội thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tập trung thực hiện rà soát các nguồn thu, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tăng thu như: Khai thác nhựa thông, san lấp mặt bằng, xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải tư

nhân, chế biến ván bóc,... đảm bảo các khoản thuế, phí, lệ phí được thu, nộp đúng, đủ theo quy định. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng nguồn thu và tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp cho những khoản hụt thu.

Tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất đã được ghi nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ.

Thực hiện các giải pháp thiết thực để nâng cao hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định để người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai, nộp thuế và yên tâm sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển.

Kiểm soát, thực hiện tốt chính sách miễn giảm thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý hóa đơn, chứng từ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế; không để lợi dụng dịch bệnh để trốn nghĩa vụ nộp thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ của công chức thuế nhất là những công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm kỷ cương, kỷ luật của ngành.

Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất báo cáo cho UBND huyện, Ban chỉ đạo về kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thu nộp các khoản phí, lệ phí, các khoản thu khác theo đúng chế độ quy định. Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác dự báo tình hình thực hiện công tác thu ngân sách.

Tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các đơn vị trong công tác tổ chức triển khai thực hiện khai thác nguồn thu, kiểm tra quyết toán công trình xây dựng cơ bản khi có đầy đủ các chứng từ, hóa đơn và kiểm soát chi theo quy định, xây dựng các phương án bù đắp hụt thu.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu cho UBND huyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các khu đất công đảm bảo theo quy định.

Chủ trì phối hợp cơ quan Thuế, Đội Quản lý thị trường số 3, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát công tác cấp và thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo quy định (nhất là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ thuế). Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ thuế... theo quy định, thu

hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác quản lý giá, xây dựng giá thu các dịch vụ, giá để thực hiện đấu giá đất, tài sản.

2.3. Công an huyện

Tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế và các đơn vị chức năng xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các Đội thuế trong công tác thu nợ và chống thất thu thuế.

Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý vi phạm an toàn giao thông; hỗ trợ ngành thuế, UBND các xã, thị trấn trong công tác thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thuế kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng (theo Đề án tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn), thu thuế các hộ kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: cầm đồ, bán gas, khí.

2.4. Đội Quản lý thị trường số 3

Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Chi cục Thuế, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; kiểm tra niêm yết tại các chợ, các cửa hàng dược phẩm, nhà thuốc.

Tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, về quyền lợi của người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại.

Chú trọng công tác phạt vi phạm kinh doanh trái pháp luật; tích cực xử lý hàng tịch thu, thực hiện các thủ tục đảm bảo nộp kịp thời vào NSNN.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa trong kho và lưu thông trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra giấy phép kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh trên toàn địa bàn và yêu cầu các hộ, cá nhân khi hoạt động kinh doanh phải đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, chống thất thu NSNN; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không có giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện công tác rà soát, tổng hợp các khu đất để thực hiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu về tiền sử dụng đất cho ngân sách; tham mưu hướng dẫn các hộ chấp hành nộp tiền sử dụng đất; hạn chế ghi nợ tiền sử dụng đất.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để đưa các khu đất, thửa đất đã có trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm vào đấu giá.

Cung cấp thông tin liên quan để chuyên cơ quan Thuế chống thất thu thuế các khoản liên quan đến đất đai, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có hoạt động san ủi, lấp đất kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; tham mưu đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra các thủ tục về đất đai và quản lý thu thuế lĩnh vực đất đai; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đúng quy định.

2.6. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tổ chức đấu giá liên tục các khu đất đã sẵn sàng cho tổ chức đấu giá; kịp thời tham mưu điều chỉnh giá các khu đất để phù hợp với thực tiễn thị trường.

2.7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định. Thu hồi giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định và theo công văn của Chi cục Thuế khu vực II.

Phối hợp với cơ quan Thuế và UBND các xã, thị trấn thông kê, quản lý thu thuế đối với các phương tiện vận tải tư nhân, các công trình xây dựng cơ bản tư nhân (các công trình miễn giấy phép xây dựng theo quy định) trên địa bàn huyện; phối hợp thu phí, lệ phí... trước khi cấp Giấy phép xây dựng theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Quản lý hoạt động cấp giấy phép đối với các ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương theo phân cấp.

2.8. Hạt Kiểm lâm

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn và cơ quan Thuế rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về khai thác, sản xuất, chế biến, vận chuyển gỗ rừng trồng. Kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện đầy đủ quy định, nghĩa vụ với Nhà nước.

Phối hợp với cơ quan thuế quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu mua hàng lâm sản, các cơ sở chế biến gỗ (bóc gỗ, xẻ ván, đồ mộc,..) trên địa bàn; phối hợp xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

2.9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thực hiện tốt công tác quản lý các dự án, phối hợp quản lý thu đầy đủ, kịp thời đối với các nhà thầu; thực hiện nghĩa vụ thuế khi quyết toán các công trình.

Cung cấp kịp thời cho cơ quan Thuế thông tin các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn để quản lý thu thuế; phối hợp với cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước huyện quản lý thu thuế đối với các nhà thầu xây dựng cơ bản có các công trình phát sinh trên địa bàn thanh toán qua Kho bạc theo quy định.

2.10. Kho bạc Nhà nước Lộc Bình

Phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan Thuế quản lý, giám sát thu chi ngân sách theo quy định, nhất là các khoản thuế phát sinh phải nộp đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn huyện thanh toán qua Kho bạc.

2.11. Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma

Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, an ninh trật tự; giám sát, quản lý thu phí theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, thực hiện chống thất thu NSNN tại cửa khẩu Chi Ma. Hỗ trợ cơ quan Thuế kiểm soát thu thuế đối với các phương tiện vận tải tư nhân, hộ thu mua nhựa thông xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma.

2.12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý đầy đủ, kịp thời các cơ sở, hoạt động phát sinh nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế khi có thay đổi nhân sự. Chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế và các ngành chức năng rà soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu trên địa bàn để quản lý thu thuế đầy đủ theo quy định, tổ chức chống thất thu thuế trên địa bàn xã, thị trấn tất cả các sắc thuế, phí, lệ phí còn thất thu. Tổ chức phối hợp triển khai công tác quản lý thu thuế trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan Thuế. Hàng tháng tổ chức họp Hội đồng tư vấn thuế, đánh giá công tác thu thuế trên địa bàn, bàn biện pháp cho tháng sau nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2024.

Phối hợp với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn. Căn cứ kết quả thu các loại thuế trong năm 2024 rà soát, nắm chắc nguyên nhân tăng, giảm các khoản thu, từ đó đề ra các biện pháp khai thác, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế và nguồn thu trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo thu dứt điểm nợ thuế tồn đọng, đẩy mạnh thu các loại phí, lệ phí, các loại thuế và thu khác ngân sách. Tăng cường sự giám sát của hội đồng tư vấn thuế trong việc kinh doanh của một số ngành hàng còn thất thu, để có biện pháp điều chỉnh tăng thu. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực II thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất đã được ghi nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. Thực hiện nghĩa vụ thuế khi quyết toán các công trình do xã làm chủ đầu tư theo quy định.

Chỉ đạo các bộ phận liên quan, Hội đồng tư vấn thuế phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức công tác chống thất thu thuế các sắc thuế còn thất thu về số hộ kinh doanh, hoạt động XD/CB tư nhân, kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng, san lấp đất, sản xuất rượu, kinh doanh karaoke....

Đối với thuế thu từ hoạt động XD/CB tư nhân: Tổ chức triển khai quyết định 6332/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc Ban hành quy trình nội bộ liên thông quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, thu phát sinh hoạt động kinh doanh khác trên địa bàn huyện Lộc Bình. Chủ động rà soát các công trình xây dựng tại địa phương, khi có phát

sinh cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Thuế thu thuế XDCB vãng lai tư nhân, không để thất thu về thuế. Đối với thuế hoạt động vận tải tư nhân: Tổ chức rà soát và lập danh sách các phương tiện vận tải trên địa bàn, cụ thể từng loại xe, tải trọng, chỗ ngồi, biển số xe, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân gửi về cơ quan Thuế để quản lý thu thuế theo quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh vận tải để cung cấp thông tin và phối hợp với Chi cục Thuế, Công an huyện thực hiện các biện pháp quản lý đối tượng, khai thác nguồn thu, cưỡng chế nợ thuế và chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Tích cực phối hợp với cơ quan Thuế thu hồi nợ đọng thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn....

Chủ động đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, phối hợp và hỗ trợ cơ quan Thuế trong việc đôn đốc thu nợ thuế, tập trung chỉ đạo quản lý, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, để đảm bảo chủ động cân đối thu chi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo UBND xã, thị trấn trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, quản lý thu NSNN theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan cụ thể hoá nội dung thực hiện hàng tháng, quý và tổ chức thực hiện.

Hàng quý báo cáo công tác của ngành, cơ quan mình gửi về Ban chỉ đạo thu NSNN huyện (Chi cục Thuế khu vực II) **trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý** để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh theo quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo các nội dung, biện pháp thực hiện dự toán thu năm 2024.

Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Lộc Bình giao Chi cục Thuế khu vực II chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục Thuế tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, CCT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Văn Chiền